
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 232  —  232. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um viðskipti með hunda.

Frá Jóni Gunnarssyni.

1. Hversu margir hundar eru skráðir á Íslandi, sundurliðað eftir sveitarfélögum?
2. Hversu margir stunda sölu á hundum, hver er áætluð árleg velta þeirra viðskipta og

hversu margir hundar eru seldir árlega?
3. Hvaða skilyrði þurfa seljendur hunda að uppfylla og hvernig er eftirliti með þeim háttað?

Skriflegt svar óskast.


